

# Tích cực chăm sóc, bảo vệ lúa mùa



Nông dân xã Việt Hùng (Vũ Thư) tích cực thăm đồng, chăm sóc lúa.

Hiện nay, nông dân các xã ở Vũ Thư đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống úng cho lúa mùa đồng thời tích cực phun thuốc diệt ốc bươu vàng và đánh bắt chuột, bảo vệ sản xuất.

Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, huyện Vũ Thư có 645ha lúa bị ngập, trong đó 220ha bị ngập nặng. Huyện đã kịp thời chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi vận hành 6 trạm bơm lớn để tiêu rút nước nội đồng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa úng gây ra, nhanh chóng phục hồi sản xuất. Do chủ động các biện pháp nên đến thời điểm hiện tại đa số diện tích lúa đã được tiêu thoát nước, chỉ một phần nhỏ diện tích đất chân ruộng trũng chưa thể tiêu thoát được ngay. Hiện tại, bên cạnh việc tiếp tục phòng, chống úng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đang tích cực chỉ đạo các HTX hướng dẫn nông dân biện pháp diệt chuột và ốc bươu vàng, tránh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của lúa mùa.

Việt Hùng là một trong những địa phương cấy sớm, đến nay lúa đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh, chuẩn bị đứng cái làm đồng. Ông Trần Quý Hiệu ở thôn Mỹ Lộc 2, xã Việt Hùng cho biết: Với thời tiết mưa nhiều như hiện nay, nạn chuột và ốc bươu vàng phá lúa phát sinh nhiều hơn những năm trước nên tôi vừa chủ động các biện pháp chống úng bằng máy bơm của gia đình vừa diệt chuột và ốc bươu vàng. Đến thời điểm này, xã có gần 30ha trên

tổng số 415ha lúa mùa bị chuột và ốc bươu vàng cắn phá, trong đó HTXNN Tân Phong bị thiệt hại nặng nhất với gần 20ha. Vụ này, do mưa nhiều nên số lượng ốc bươu vàng xuất hiện khá lớn, có ruộng lượng ốc tới 15kg/sào. Nạn chuột cũng hoành hành đồng ruộng. Để khắc phục tình trạng trên, các HTX khẩn trương tuyên truyền và tổ chức các chiến dịch diệt chuột, ốc bươu vàng. Tính từ đầu mùa vụ đến nay, HTXNN Tân Phong đã tổ chức 2 đợt đánh thuốc diệt chuột bằng bã sinh học. Đa số hộ nông dân dùng nylon quây lúa, không để chuột tiếp tục cắn phá.

Ngoài Việt Hùng, xã Tân Hòa cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp chăm sóc lúa mùa sau mưa úng và tổ chức diệt chuột, ốc bươu vàng. Tính từ đầu vụ mùa đến

nay, nông dân Tân Hòa đã diệt trừ được hơn 2.000 con ốc bươu vàng, gần 600 con chuột. Để ngăn ngừa sự sinh sôi, phát triển của ốc bươu vàng và chuột, xã cũng đã thành lập tổ diệt chuột, thí điểm ở 2 thôn Nhật Tân và Đại Hội gồm 14 thành viên trực thường xuyên để bảo vệ lúa.

Những năm gần đây, do diễn biến bất thuận của thời tiết nên nạn chuột và ốc bươu vàng hại lúa có xu hướng gia tăng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến một bộ phận nông dân không thiết tha với đồng ruộng. Ông Trần Văn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Trong đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, do làm tốt công tác tiêu úng các biện pháp chăm sóc lúa mùa bị thiệt hại trên địa bàn huyện không đáng kể. Bên

cạnh đó, công tác phòng, trừ bệnh lùn sọc đen được huyện triển khai rất quyết liệt. Ngoài xã Vũ Đoài được phát hiện bệnh lùn sọc đen từ đầu vụ đến nay, các xã còn lại chưa xuất hiện thêm biểu hiện của bệnh lùn sọc đen. Mặc dù vậy, huyện cũng đã chỉ đạo xã Vũ Đoài nói riêng, các xã còn lại nói chung kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phòng, trừ bệnh lùn sọc đen, không để bệnh lây lan ra diện rộng. Huyện đang là mùa mưa bão, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, chủ ý công tác chống úng. Thời điểm này, chuột và ốc bươu vàng đang phát triển mạnh, gây hại cho lúa, bà con cần chú trọng sử dụng các biện pháp thủ công như đào bắt, hun khói, sử dụng các loại cạm, bẫy... thuốc diệt chuột sinh học để diệt chuột và ốc bươu vàng. Sử dụng phân bón



Nông dân xã Minh Hưng (Kiến Xương) gieo cấy lại lúa mùa.



Ốc bươu vàng đang là nỗi lo của nhiều nông dân.

chất lượng, bón cân đối và tập trung theo phương thức "nặng đầu nhẹ cuối" bảo đảm vụ mùa thắng lợi.

Đến ngày 3/8, xã Minh Hưng (Kiến Xương) đã cấy được khoảng 200ha lúa mùa, bằng 85% kế hoạch, phần đầu hoàn thành 100% diện tích gieo cấy trước ngày 5/8.

Càng về trưa không khí lao động trên cánh đồng thôn Nguyễn Kinh 1 càng tất bật. Bà Nguyễn Thị Sửu cho biết: Vụ mùa này gia đình tôi gieo cấy 7 sào từ đầu tháng 7, tuần thủ đúng lịch thời vụ HTX khuyến cáo. Tuy nhiên, lúa vừa xuống đồng thì gặp mưa liên tiếp, nước không thoát kịp nên 4 sào nằm ở vùng trũng bị chết, phải gieo mạ bổ sung bằng giống Nếp 97 để cấy lại. Hiện nước đã rút, tôi mượn thêm nhân công tập trung cấy để hoàn thành sớm nhất có thể.

Cũng như gia đình bà Sửu, gia đình bà Trần Thị Cây phải gieo cấy lại 3,5 sào ruộng ở vùng úng trũng. Bà Cây cho biết: Hết các hộ trong thôn đã hoàn thành gieo cấy trong nửa đầu tháng 7 thế nhưng mưa liên tiếp trong thời gian dài gây ngập úng sâu, mạ cấy xuống chết hết phải ngâm ủ, gieo mạ sân để cấy lại. Chưa năm nào cấy lúa vất vả như năm nay. Cấy lại mà không biết có được ăn bởi chuột, ốc bươu vàng đang phá hại. Nước lớn, ruộng ngập, ốc bươu vàng gia tăng. Trước khi cấy tôi đã bắt một lần, khi đưa mạ ra ruộng tôi bắt lượt nữa mà vẫn còn nhiều ốc. Cây hàng dưới thì hàng trên ốc leo cắn mạ, mạ non nên ốc càng nhiều hơn.

Toàn bộ diện tích cấy lại của xã Minh Hưng sử dụng giống Bắc thơm 7, Nếp 97 nhằm giúp bà con chủ động ứng phó với thời tiết xấu cuối vụ. Là "rốn nước" của huyện nên sản xuất nông nghiệp của xã luôn chịu nhiều rủi ro hơn so với các địa phương khác. Ngay sau khi nước rút, bà con bắt tay xuống đồng gieo cấy vụ mùa, trong đó gần 80% là gieo cấy lại. Ông Trần Văn Đẩu, Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Bình thường, mỗi vụ, HTX

chỉ mất từ 10 - 15 triệu đồng tiền điện để điều hành nước phục vụ sản xuất nhưng ở vụ mùa này tính từ đầu vụ tới nay mất khoảng 40 triệu đồng tiền điện phục vụ tiêu thoát nước. Mặc dù tất cả máy bơm của HTX hoạt động liên tục trong nhiều ngày nhưng do mưa liên tục, kéo dài trong nhiều ngày, địa hình úng trũng nhất huyện cộng với triều cường dâng cao nên công tác tiêu thoát nước chậm, gần 80% diện tích đã cấy của bà con phải gieo cấy lại. Trước tình hình ngập úng, bên cạnh việc chăm sóc, bảo quản mạ chưa cấy, mạ dự phòng, HTX chỉ đạo các thôn thông báo cho người dân xuống giống ngâm ủ mạ bổ sung bằng các giống ngắn ngày như Bắc thơm 7, Nếp 97, khi nước rút hết khẩn trương huy động mọi lực lượng xuống đồng gieo cấy, từ vùng cao xuống vùng thấp; trước khi cấy cần phun thuốc trừ rầy trĩ chân mạ. Đến ngày 3/8, toàn xã đã gieo cấy được 85% diện tích. HTX đã tiến hành ngâm mạ, trộn thuốc, cấp khoảng 300kg mỗi cho các thôn để tổ chức đánh chuột trên quy mô toàn xã. Để phòng, tránh bệnh lùn sọc đen phát sinh, gây hại, ngoài việc phun thuốc trừ rầy trĩ chân mạ, HTX sẽ phát động đợt phun trừ rầy trên toàn bộ diện tích ngay sau khi kết thúc gieo cấy.

Muộn thời vụ và có nhiều trà lúa nên tạo điều kiện cho sâu bệnh bùng phát và khó khăn trong điều tiết nước, phòng, trừ sâu bệnh đang là mối lo của xã Minh Hưng nói riêng và nhiều địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngập úng nói chung. Đối với vụ mùa năm 2018, HTX SXKD DVNN xã Minh Hưng chỉ đạo nông dân khẩn trương bón thúc với quan điểm bón tập trung, cân đối NPK, giảm lượng phân, tăng kali để hạn chế bệnh bạc lá phát sinh gây hại. Ngoài ra, bà con cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng gây hại, nhất là rầy lưng trắng để ngăn chặn sự xuất hiện trở lại của bệnh lùn sọc đen.

**THU TRANG - NGÂN HUYNH**

## THÁI THUY, TIỀN HẢI ĐỐI PHÓ VỚI BỆNH LÙN SỌC ĐEN

Bệnh lùn sọc đen phát sinh trên lúa mùa ở Thái Thụy. Do đó, các địa phương đã tập trung quyết liệt chiến dịch trừ rầy nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát thành dịch.

Bệnh xuất hiện chủ yếu trên lúa mùa của các xã khu Đông Bắc huyện như Thụy Quỳnh, Hồng Quỳnh, Thụy Dũng, Thụy Hồng... Cùng thời điểm, rầy phát sinh trên diện rộng, mật độ nơi cao lên đến 700 con/m<sup>2</sup>. Đây được xác định là mối giới lây truyền bệnh lùn sọc đen. Chủ động đối phó nguy cơ bùng phát thành dịch, Thái Thụy phát động chiến dịch trừ rầy cho diện tích bị nhiễm. Thời gian phun trước ngày 5/8. Các địa phương phân công cán bộ phụ trách từng cánh đồng đôn đốc, hướng dẫn nông dân kiểm tra, xác định diện tích có các triệu chứng bệnh, nhổ bỏ, tiêu hủy nhằm hạn chế lây lan của bệnh lùn sọc đen. Riêng đối với các xã đã xuất hiện nguồn bệnh lùn sọc đen trên đồng ruộng, huyện chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung cao tốc tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, tránh nảy sinh tư tưởng chủ quan để dịch bệnh gây thiệt hại nặng.

**HOANG HUONG**  
(Đài TTTH Thái Thụy)

Hiện nay, ở Tiền Hải, lúa đầu đại trà đang ở giai đoạn đẻ nhánh rõ, lúa đại trà đang giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh. Nhìn chung, lúa mùa sinh trưởng, phát triển không đồng đều; diện tích cấy sớm lúa sinh trưởng, phát triển tốt; cây muống, diện tích bị ảnh hưởng của ngập úng sinh trưởng chậm. Theo điều tra của ngành chuyên môn, trên đồng ruộng, rầy tuổi 1, 2 (chủ yếu là rầy lưng trắng) đang nở rộ, mật độ trung bình 50 - 100 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 200 - 400 con/m<sup>2</sup>, cục bộ 500 - 700 con/m<sup>2</sup>, cá biệt ở 1.000 - 2.000 con/m<sup>2</sup>. Trên diện tích cấy sớm đã xuất hiện rải rác cây lúa bị bệnh lùn sọc đen.

Dự báo, rầy non tiếp tục gia tăng mật độ trong đầu tháng 8. Đây là lúa rầy có nguy cơ truyền vi rút gây bệnh lùn sọc đen cho lúa mùa. Nếu không phòng, trừ kịp thời, nguy cơ gây hại nặng cho lúa trên diện rộng từ trung tuần tháng 8 đến cuối vụ. Để phòng bệnh lùn sọc đen gây hại lúa mùa, Tiền Hải khuyến cáo nông dân dùng các loại thuốc hóa học như Penalty 40WP, Midan 10WP, Oshin 20WP phun trừ rầy trên toàn bộ diện tích từ ngày 2 - 7/8. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và tiêu hủy ngay khóm lúa có biểu hiện bệnh như lá xanh đậm, cây thấp lùn, bộ rễ đâm ngang kém phát triển.

**ĐỖ HÀ**  
(Đài TTTH Tiền Hải)

## QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỐNG NHẤT Tăng trưởng tín dụng 6%

Để bảo đảm nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế, 7 tháng đầu năm 2018, Quỹ Tín dụng nhân dân Thống Nhất (Hưng Hà) đã có nhiều giải pháp đầu tư cho vay. Tổng nguồn vốn 252 tỷ đồng, dư nợ cho vay 191 tỷ đồng/1.200 khách hàng, tăng trưởng tín dụng 6%.

Công tác kiểm tra, kiểm soát được Quỹ thực hiện thường xuyên, kịp thời, chấn chỉnh tồn tại, ngăn ngừa rủi ro, bảo đảm hoạt động của Quỹ an toàn, hiệu quả, dư nợ cho vay ngày một tăng, đồng vốn cho vay được các thành viên sử dụng đúng mục đích, đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, thanh toán gốc và lãi kịp thời. Do hoạt động hiệu quả, Quỹ Tín dụng nhân dân Thống Nhất đã tham gia đầu tư xây dựng một số công trình nông thôn mới của các xã Văn Cẩm, Hưng Dũng, Thống Nhất, Chi Lăng với số tiền 650 triệu đồng, hỗ trợ an sinh xã hội, tặng quà giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền 50 triệu đồng.

**NGUYỄN HẢI HƯNG**  
(Đài TTTH Hưng Hà)

# HƯNG HÀ Thúc đẩy làng nghề phát triển

Xác định làng nghề có vai trò quan trọng góp phần nâng cao giá trị sản xuất của địa phương, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn, những năm qua, huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều cơ chế khuyến khích thúc đẩy làng nghề phát triển.

Nghề dệt chiếu ở xã Tân Lễ nổi tiếng từ lâu nhưng nó chỉ thực sự phát triển mạnh, giải quyết việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho nhiều người dân trong 5 năm trở lại đây. Người dân nơi đây không chỉ duy trì nghề dệt chiếu cói mà còn sản xuất chiếu nilon để thích ứng với nhu cầu của thị trường. Chiếu Tân Lễ đa dạng về kích thước, có chất lượng tốt, phong phú về mẫu mã nên được người tiêu dùng trong cả nước ưa chuộng. Ông Trần Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Tân Lễ cho biết:

Bên cạnh duy trì bảo tồn nghề dệt chiếu thủ công, nhiều bà con đã ứng dụng công nghệ và đưa máy móc vào sản xuất nên sản lượng tăng và cho giá trị kinh tế cao; thu nhập bình quân của lao động đạt 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Kết quả đạt được đó, bên cạnh sự nâng đỡ của người dân làng nghề có sự giúp đỡ, đồng hành của các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở.

Không riêng làng nghề dệt chiếu xã Tân Lễ, hiện nay, 53 làng nghề ở 19 xã, thị trấn của huyện Hưng Hà đang duy trì hoạt động và

phát triển ổn định. Ngoài các nghề truyền thống sẵn có của địa phương như dệt chiếu, dệt khăn, nhân dân các xã còn du nhập và phát triển thêm nhiều nghề mới như: mây tre đan, dệt lưới nilon, chế biến nông sản, nghề mộc, làm hương. Các làng nghề đã giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho 32.663 lao động. Giá trị sản xuất từ khu vực làng nghề của huyện Hưng Hà không ngừng tăng trưởng (năm 2016 đạt 1.957,1 tỷ đồng, năm 2017 đạt 1.992,1 tỷ đồng, năm 2018 phần đầu tốc độ tăng trưởng 13%).

Ông Nguyễn Bá Phong, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cho biết: Hưng Hà có nhiều nghề truyền thống, mạng lưới giao thông kết nối giao thương thuận lợi, hệ thống điện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân là thế mạnh để phát triển làng nghề và làng nghề giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Huyện cùng với các địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, vận động và đào tạo nghề cho lao động.



Chiếu cói Tân Lễ không chỉ bền mà còn có những nét hoa văn rất đẹp.

Qua hình thức tự truyền nghề, có 22.531 lao động có tay nghề. Hàng năm, huyện phối hợp với ngành chức năng tổ chức các lớp dạy nghề, khóa tập huấn khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng năng lực quản trị

doanh nghiệp cho hơn 600 lao động và giám đốc các doanh nghiệp trong các làng nghề. Từ năm 2014 - 2016, Hưng Hà có cơ chế hỗ trợ 20 triệu đồng/máy dệt khăn, 10 triệu đồng/máy dệt chiếu đã khuyến

khích các hộ dân đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, máy móc vào sản xuất. Đến nay, toàn huyện có 536 máy dệt khăn công nghiệp và 336 máy dệt chiếu, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Nhằm giúp các hộ dân, doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, phát triển làng nghề bền vững, Hưng Hà tạo mọi điều kiện về mặt bằng. Huyện quy hoạch 5 cụm công nghiệp gắn với làng nghề thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tập trung hoạt động hiệu quả, tránh gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề trong tỉnh và khu vực Bắc Bộ. Hiện nay, huyện Hưng Hà đang tập trung chỉ đạo, hỗ trợ cho các làng nghề xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu đặc trưng, tham gia giao dịch thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường, bảo vệ bản quyền, gia tăng giá trị của sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động của các làng nghề.

**KHẮC ĐUẤN**